

BÀI PHÁT BIỂU BÊ MẠC
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và UBMTTQVN tỉnh
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!
Kính thưa quý vị đại biểu!

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu, chi ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ, những giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2012 của 7 huyện thí điểm không tổ chức HĐND. Xem xét báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 16/8/2012 của HĐND tỉnh về giám sát công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; báo cáo công tác của TAND, Viện KSND, báo cáo của Ủy ban MTTQVN và của các Ban HĐND tỉnh; Xem xét 2 đề án quan trọng về mở rộng thị trấn Bến Quan huyện Vĩnh Linh; và đầu tư tu bổ, tôn tạo, duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND bầu bảo đảm quy trình, dân chủ, khách quan, thận trọng theo đúng quy định tại Nghị quyết số 35/2013/NQ-QH13 của Quốc hội khoá XIII.

HĐND tỉnh cũng dành thời gian thảo luận, đánh giá các cơ quan hữu quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh;

Thưa các vị đại biểu!

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013: Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và những tác động của nền kinh tế thế giới và khu vực. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá kinh tế (ước đạt 7%) so với cùng kỳ. Trong đó nông - lâm - ngư nghiệp tăng 2,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,1%; dịch vụ tăng 8,2%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2012. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng. Các ngành dịch vụ đạt khá, hạ tầng kinh tế kỹ thuật được tập trung đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm. Công tác quản lý điều hành kinh tế xã hội của UBND các cấp được chú trọng. Các lĩnh vực văn hoá xã hội, giáo dục - đào tạo, văn hoá thông tin, thể thao, y tế, công tác xoá đói giảm

nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2013 còn nhiều khó khăn, hạn chế: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt đạt 44% dự toán, trong đó thu nội địa nếu loại trừ các khoản thu tiền sử dụng đất và thu khác có địa chỉ thì thu nội địa chỉ đạt 38,2% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 41% trong lúc phải tiếp tục tiết kiệm chi theo quy định của Chính phủ. Sản lượng lương thực giảm 4,6%, tạo việc làm mới giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2012. Chi phí đầu vào cao, giá điện, xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao, sức mua giảm, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống, đầu tư công tiếp tục giảm làm cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không thoát ra khỏi tình trạng vỡ nợ, đình đốn sản xuất, việc triển khai thực hiện các công trình, dự án xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng chậm. Việc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm. Chế tài chưa đủ mạnh để ngăn chặn những sai phạm. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn nhiều sai phạm gây bức xúc trong nhân dân. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm chưa gắn với thị trường lao động, còn nhiều bất cập, lao động thiếu việc làm. Việc cải cách thủ tục hành chính đã có sự cố gắng nhưng vẫn còn có nơi, có lĩnh vực gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân. Tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường vẫn là những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các vị Đại biểu HĐND tỉnh!

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận, phân tích xác định các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng còn lại của năm 2013: thông qua 5 Nghị quyết quan trọng, trong đó có 2 Nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khoá của HĐND tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Đặc biệt lần đầu tiên HĐND tổ chức lấy phiếu tin nhiệm những người do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Với các tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu HĐND tỉnh cần nhắc nhở thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Kết quả lấy phiếu tin nhiệm góp phần để các chức danh do HĐND bầu từ đánh giá và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chức trách được giao.

Thưa các vị đại biểu!

Trong bối cảnh chung của cả nước, dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm 2013 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh phải phấn đấu quyết liệt mới có thể đạt được. Trước tình hình đó, HĐND tỉnh đã đánh giá và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 là: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội góp phần cùng cả nước triển khai có hiệu quả các chủ trương, giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo an sinh xã hội. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh cần phải tập trung chỉ đạo, phấn đấu để thực hiện. Trên cơ sở thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đã xác định trong Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm của HĐND tỉnh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Giám sát lĩnh vực quản lý, sử dụng đất của HĐND tỉnh, tích cực rà soát, kiểm kê, giải quyết đồng bộ việc thu hồi, giao đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, xử lý nghiêm các sai phạm và vi phạm pháp luật trong việc chậm triển khai các dự án, việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái quy định, áp dụng sai chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư;

Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài trên cơ sở xem xét lại quá trình giải quyết từ đầu đến cuối theo đúng các quy định của Pháp luật đối với từng vụ việc, khắc phục tình trạng do thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến tham mưu giải quyết vụ việc trái quy định Pháp luật, không chỉ đạo xem xét giải quyết thỏa đáng dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật.

Sau kỳ họp này, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cư tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung nghị quyết HĐND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cư tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cư tri với HĐND tỉnh; giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý đã tham dự và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết vào các nội dung của kỳ họp; đánh giá cao công tác chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của UBND, các Ban HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho nội dung kỳ họp thứ 9; HĐND tỉnh ghi nhận công tác tham mưu, phục vụ tích cực của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND, Văn phòng Tỉnh ủy, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình của Trung ương và địa phương và cư tri toàn tỉnh đã quan tâm theo dõi, tham gia nhiều ý kiến góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cư tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá VI.

Xin trân trọng cảm ơn./.